

UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TH QUÁN TOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục, năm học 2023 - 2024

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp				
		Lớp 1	Lớp 2	Lớp 3	Lớp 4	Lớp 5
I	Điều kiện tuyển sinh	Học sinh từ 6 tuổi trở lên. Có đầy đủ hồ sơ theo quy định.	Học sinh từ 7 tuổi. Hoàn thành chương trình lớp 1, có đầy đủ hồ sơ theo quy định.	Học sinh từ 8 tuổi. Hoàn thành chương trình lớp 2, có đầy đủ hồ sơ theo quy định.	Học sinh từ 9 tuổi. Hoàn thành chương trình lớp 3. Có đầy đủ hồ sơ theo quy định.	Học sinh từ 10 tuổi. Hoàn thành chương trình lớp 4, có đầy đủ hồ sơ theo quy định.
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ	Thực hiện theo chương trình GDPT 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018 TT- BGDDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục.	Thực hiện theo chương trình GDPT 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018 TT- BGDDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục	Thực hiện theo chương trình GDPT 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018 TT- BGDDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục	Thực hiện theo chương trình GDPT 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018 TT- BGDDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục	Thực hiện theo QĐ số 16/2006/QĐ- BGDDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về chương trình giáo dục phổ thông.
		Môn Tiếng Anh học chương trình Hoàng Văn Vân - NXB Giáo dục VN	Môn Tiếng Anh học chương trình Hoàng Văn Vân - NXB Giáo dục VN	Môn Tiếng Anh học chương trình Hoàng Văn Vân - NXB Giáo dục VN	Môn Tiếng Anh học chương trình Hoàng Văn Vân - NXB Giáo dục VN	Môn Tiếng Anh học chương trình thí điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh.	<ul style="list-style-type: none"> - Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục học sinh. Hàng ngày, hàng tháng, hàng kỳ... giáo viên trao đổi, gặp gỡ với phụ huynh để có những giải pháp giáo dục hữu hiệu nhất đối với học sinh. Trong năm học nhà trường tổ chức 3 lần họp phụ huynh vào đầu năm học, cuối học kỳ I, cuối năm để thông báo tới 100% phụ huynh về các khoản đóng góp, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và các kế hoạch giáo dục học sinh... đồng thời xin ý kiến Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, phụ huynh các lớp về nguồn vận động của phụ huynh trong năm học, thống nhất các biện pháp giáo dục học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. - Thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của học sinh theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 Thông tư ban hành Điều lệ trường Tiểu học - Chấp hành tốt các nội quy của nhà trường.
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục.	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà trường có đầy đủ các điều kiện để tổ chức cho học sinh học bán trú, 2 buổi/ngày đối với các khối lớp 1,2,3,4,5 - Các phòng học đều được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học tối thiểu và nhiều phòng học có các trang thiết bị dạy học hiện đại như máy tính, máy soi, màn hình... - Trường có phòng Tin, Tiếng Anh, Mỹ thuật... giúp học sinh có điều kiện học tốt các môn học. - Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, hoạt động xã hội... giúp học sinh phát triển toàn diện hơn. - Tham gia đầy đủ và hiệu quả các Hội thi, phong trào do ngành tổ chức.
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	<ul style="list-style-type: none"> * Về năng lực phẩm chất: - Tốt và Đạt: 99,9% * Về học lực: - Hoàn thành Tốt và Hoàn thành: 99,9% * Hoàn thành chương trình lớp học: 99,9% * Hoàn thành chương trình tiểu học: 100% * Sức khỏe: - Xếp loại A: 92% - Xếp loại B: 0.8%
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo các môn học đều Hoàn thành trở lên, phẩm chất, năng lực đều Đạt và Tốt.

Quán Toan, ngày 01 tháng 9 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hạnh